

โรงแรมโอดคนเที่ยวสาว

‘เชียงใหม่’ตีปี๊บ

เข้มโควิดปีใหม่

วังน้ำเขียวโอดนักท่องเที่ยวหาย 40% ยกเลิกจองห้องพักช่วงปีใหม่ เสียหายหลายล้าน □อ่านต่อหน้า 12

●เที่ยวสาว □ต่อจากหน้า 1

เร่งจัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจกว่า 300 แห่ง สักตึกเชื้อระลอกใหม่ ผู้ว่าฯ ชวนแอ่วเชียงใหม่ ผนึกกำลังจกมาตรการเข้มป้องกันโควิด ชันเที่ยวปลอดภัย ไม่ต้องกักตัว คุมเข้มงานฤดูหนาว จัดจุดคัดกรอง วัดไข้ จำกัดจำนวนคน ประชาชนทยอยเดินทางสู่ต่างจังหวัด ถนนมิตรภาพยังแน่น ตำรวจทางหลวงเผยคนออกเดินทางเร็วขึ้นเพราะโควิด-เด็กหยุดเรียน วาง 3 มาตรการรับมือป้องกันอุบัติเหตุ จัดจุดบริการ 201 จุดทั่วประเทศ ประจวบฯ ต่งด่านพริบทุกอำเภอ

●ผู้ว่าฯ ชวนแอ่วเชียงใหม่

วันที่ 27 ธ.ค. ที่สวนสาธารณะ ช้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ถนงพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จิระนันตสิน ผบ.ภ.จว.เชียงใหม่ พล.ต.นฤฤทธิ์ ฉาวราชย์ ผบ.กองกำลังผามเมือง และ นายนาพล คันธวิช ประธานกองทุน We Love Chiangmai ร่วมกันแถลงความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนสัญจร

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการดูแลด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการแพร่ระบาดและไม่มีสัญญาณใดบ่งชี้ว่าจะมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ แม้ช่วงที่ผ่านมาจะพบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย ก็เป็นเพียงกลุ่มผู้ติดเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้วพบว่าผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประวัติเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขเข้าตรวจสอบในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จากการสอบสวนโรคซึ่งส่งไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาหาข้อเท็จจริงแล้ว และกรณีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้วกว่า 2,000 ราย พบว่าผลเป็นลบทั้งหมด ประกอบกับข้อมูลยืนยันทางการแพทย์และผลการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัดของประชาชนยืนยันได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความปลอดภัยสูง จึงขอให้พี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจและใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ตามปกติ พร้อมยืนยันว่า “เชียงใหม่ เที่ยวได้ปลอดภัย ไม่ต้องกักตัว”

●จัดมาตรการเข้มงานฤดูหนาว

นายเจริญฤทธิ์กล่าวต่อว่า สำหรับงานฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ธ.ค. 2563-10 ม.ค. 2564 นั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น ควบคุมกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ สบค. ใน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดจุดคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และกำชับให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้างานด้วย ส่วนแรงงานต่างด้าวต้องมีใบรับรองจากนายจ้างหรือผู้ที่พำนักอยู่ด้วยกันว่าในช่วงระยะเวลา 15 วันที่ผ่านมา ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง จึงจะเข้ามาเที่ยวงานได้พร้อมกันนี้จะจำกัดจำนวนคนภายในงานตามมาตรการของ สบค. รวมถึงคัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงของการรวมคนจำนวนมาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาจัดงานฤดูหนาว ทางจังหวัดมีมาตรการรองรับไว้แล้ว และพร้อมปรับรูปแบบการจัดงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากจำเป็นต้องยุติการจัดงานก็ต้องทำ เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

●ตร.ทางหลวงรับมือการเดินทาง

พล.ต.ต.เอกราช ลิ่มศักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมดูแลจราจรช่วงปีใหม่ว่า กองบังคับการตำรวจทางหลวงเน้นย้ำมาตรการ 3 ข้อ ได้แก่ 1.การป้องกันอุบัติเหตุในรูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย จะใช้วิธีการแนะนำและว่ากล่าวตักเตือนก่อน แต่ช่วงระหว่าง 7 วันอันตราย จะเพิ่มมาตรการเข้มขึ้นมากขึ้น อาจจะมีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร และเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง 2.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายหลังจากที่ประชาชนใช้เส้นทางในเขตปริมณฑลจะมีการปรากฏกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบริเวณเส้นทางที่รับผิดชอบ รวมถึงติดตั้งป้ายเปิดสัญญาณไฟกะพริบแจ้งเตือน เปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถ 3.เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจะบริการทุกรูปแบบทั้ง 201 จุดทั่วประเทศ จัดเตรียมห้องพัก จุดอำนวยความสะดวก

สะดวกห้องน้ำให้ประชาชนใช้บริการระหว่างเดินทาง ทั้งนี้จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (สปก.ทล.) ช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ

ด้าน พ.ต.ท.วิญญู คำโนนม่วง สว.ส.ทล.1 กก.6 (นครราชสีมา) บก.ทล. กล่าวว่าภาพรวมการจราจรช่วงถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. โดยเปิดช่องทางพิเศษบริเวณคลองไผ่ไว้เพื่อให้ปริมาณรถที่หนาแน่นเคลื่อนตัวไปได้ตามปกติประชาชนจะเดินทางในช่วงวันที่ 29-30 ธ.ค. ทุกปี แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทหรือโรงงานหลายแห่งปิดก่อนกำหนด รวมถึงลูกหยุดเรียนเร็วกว่าปกติตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. ประชาชนส่วนใหญ่จึงเดินทางออกจากจังหวัดในวันที่ 26-27 ธ.ค. ทั้งนี้ตำรวจทางหลวงนำโครนมาใช้รายงานสภาพการจราจรทางอากาศเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางผ่านเพจเฟซบุ๊กของตำรวจทางหลวงแต่ละสถานี

● แห่เดินทาง-มิตรภาพแน่น

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ ช่วง ก.ม. 87+700 ปากทางบ้านคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ว่า การจราจรยังคงดี มีปริมาณรถปานกลาง ไม่หนาแน่นมากนัก ใช้ความเร็วได้ตามกฎหมายกำหนด โดยช่วงโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ในเขต อ.สีคิ้ว สภาพจราจรด้านล่างมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ รถเคลื่อนตัวได้สะดวกทุกช่องจราจร ขณะที่ฝั่งขาเข้า จ.นครราชสีมา รถหนาแน่นบางช่วง เนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคอีสาน แต่เน้นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อเข้าเขต ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว เส้นทางมีความลาดชันสูง ปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่น ยาวกว่า 4 ก.ม. เนื่องจากมีการระลอกตัวช่วงขึ้น-ลงเนินต่างๆ และมีปริมาณรถหนาแน่นในช่วง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อีกเกือบ 3 ก.ม. ในภาพรวมถนนมิตรภาพช่วงผ่าน จ.นครราชสีมา ยังเคลื่อนตัวได้สะดวก

ปริมาณรถไม่สะสมมากนัก

● ประจันหน้า-โคราชเคลื่อนตัวช้า

ที่ จ.ปราจีนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แรงงานภาคอุตสาหกรรมทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นตลอดถนนสาย 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) สู้อากาศอีสาน ปริมาณรถเพิ่มหนาแน่นมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-27 ธ.ค. ตลอดทั้งคืน

● ประจวบฯ ตั้งด่านพริบทุกอำเภอ

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อสั่งการ แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจากกระทรวงมหาดไทย มีการสำรวจจุดตัดทางรถไฟ วางแนวทางป้องกันอุบัติเหตุให้จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานในจุดตรวจ ด่านตรวจ และจุดบริการ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแผนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีแผนรณรงค์ช่วงควบคุมเข้มข้นวันที่ 29 ธ.ค. 2563-4 ม.ค. 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 5-11 ม.ค. 2564 ส่วนการกำหนดจุดตรวจบนเส้นทาง อ.เพชรเกษม ผ่านพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางกว่า 220 ก.ม. ตั้ง 16 จุดตรวจ จุดบริการประชาชนทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องภาคใต้ 47 จุด ด้านตรวจชุมชนบนเส้นทางสายรอง 66 ด่าน พร้อมจัดรถเคลื่อนที่เปิดสัญญาณไฟวับวาบบริเวณจุดเสี่ยง ทางร่วมทางแยกเพื่อกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ 65 จุด และปิดจุดกลับรถบนเส้นทางสายหลักที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในช่วงเทศกาล

● วังน้ำเขียวโอดคนทท.หาย 40%

วันเดียวกัน นายชัชพลสิริ ศิริชัยเทวินทร์ กรรมการและเลขานุการสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว เผยว่าจากกระแสข่าวพบ

ผู้คิดเชื้อระลอกใหม่ใน จ.นครราชสีมา และการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นช่วงไฮซีซั่น ทำให้ยอดจองห้องพักช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักท่องเที่ยวกังวลใจแจ้งขอยกเลิกและขอเลื่อนการจัดงานเฉลี่ย ร้อยละ 40 มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสมาคมจึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยให้เว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรม บ้านพัก รีสอร์ทกว่า 300 แห่ง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งนี้การรวมกลุ่มจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่มีจำนวนคนมากกว่า 20 คน ต้องขออนุญาตทุกราย ยกเว้นกลุ่มครอบครัวและเพื่อนฝูงสามารถดำเนินการได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ช่วงเย็นจะมีเจ้าหน้าที่ตระเวนสุ่มตรวจตามโรงแรม บ้านพัก รีสอร์ท เพื่อป้องปรามการรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จะไม่มีการคิดเชื้อระลอกใหม่แน่นอน